

KIEM
H

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 423 /CSTN - TCKT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2012

V/v Trả lời Công văn số 614/2012/SGDHCM
– NY ngày 10/4/2012 về Báo cáo tài chính

Kiểm toán năm 2011	
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 14/186
	Giờ: Ngày 23 tháng 4 năm 2012

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/4/2012, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã nhận được Công văn số 614/2012/SGDHCM – NY ngày 10/4/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh V/v giải trình lý do không có báo cáo bộ phận trong thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011. Về việc này Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin được giải trình như sau:

Ngày 20/3/2006, Bộ Tài chính đã Ban hành Thông tư số 20/2006/TT – BTC về việc Hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ – BTC ngày 15/02/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Trong đó quy định điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý cần được xác định là một bộ phận phải báo cáo khi thoả mãn một trong các điều kiện:

- Doanh thu của bộ phận từ việc bán hàng ra ngoài và từ giao dịch với các bộ phận khác phải chiếm từ 10% trở lên trên tổng doanh thu của tất cả bộ phận, hoặc:

- Kết quả kinh doanh của bộ phận, bất kể lãi (hay lỗ) chiếm từ 10 % trở lên trên tổng lãi của tất cả các bộ phận có lãi (hoặc trên tổng lỗ của tất cả các bộ phận lỗ) nếu đại lượng nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn, hoặc:

- Tài sản của bộ phận chiếm từ 10 % trở lên trên tổng tài sản của tất cả các bộ phận.

Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh không lập Báo cáo bộ phận vì không thoả một trong ba điều kiện nêu trên. Theo mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh không thành lập các bộ phận kinh doanh riêng biệt theo lĩnh vực kinh doanh, toàn bộ các khoản thu nhập phát sinh được quản lý và hạch toán tập trung tại Công ty. Mặt khác, do không thành lập các bộ phận kinh doanh riêng biệt theo lĩnh vực kinh doanh nên tài sản của Công ty cũng được theo dõi và hạch toán tập trung, không chia tách theo bộ phận kinh doanh riêng biệt do vậy cũng không lập Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý.



Trên đây là những giải trình của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc không lập Báo cáo bộ phận trong Thuyết minh Báo cáo tài chính của Báo cáo tài chính năm 2011, và việc xử lý sai sót trong việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2011. Kính trình Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét.

Xin trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

**K/T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BÙI ĐỨC VINH

